

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เลาะรั้วเกษตรกร: คนนอกอยากเข้า

๒. เกาะข้าวเกษตรกร

๓. ธ.ก.ส.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ยางพารา

๔. เกษตรปากน้ำแคะดูข้อมูลศัตรูพืช

๕. ภาพข่าว: แปรรูปยางพารา

๖. รัฐเล็งช่วยสวนยางรายย่อยราคา ๗๐ บาท/กก.

๗. คสช.ใช้ม. ๔๔ แก้ไขเบื้อง

๘. ทุ่มพันล้านช่วยกึ่งไทย

๙. โรงงานน้ำตาลยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพผลิตน้ำตาลทราย

๑๐. พาณิชย์ ดันแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ สัญญาณอันตรายผลผลิตทะลัก ๑ ล้านตัน

๑๑. บังคับซื้อปาล์ม ๔ บาท

๑๒. นาปรังล้น - ลูกค้าชะลอ ฤดูส่งออกข้าวร่วงต่อ

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

เดลินิวส์

เดลินิวส์

เดลินิวส์

โพสต์ทูเดย์

กรุงเทพธุรกิจ

มติชน

ข่าวสด

พิมพ์ไทย

ไทยรัฐ

โพสต์ทูเดย์

ไทยโพสต์



คนนอกอยากเข้า

เห็นการจัดสถานที่แสดงผลงาน 6 เดือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วรู้สึกแปลกๆ จะว่าสร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับนักข่าวก็ไม่ใช่ จะว่าเรียบๆ สบายๆ สโลว์ ปิติพงศ์ก็ไม่ใช่อีก....สรุปแล้วเป็นการแสดงที่ไม่มีรูปแบบจะดีกว่า ตั้งแต่ Backdrop ไปจนถึงเก้าอี้ที่นั่ง ระหว่างคนแสดง กับคนฟัง ดูจะปนๆ กัน ดูสับสน ผอ.กองเกษตรสารนิเทศ ครองศักดิ์สงรักษา คงต้องเรียนรู้รูปแบบ และการสร้างบรรยากาศการแถลงข่าวจากที่อื่น เพื่อปรับปรุงการแถลงข่าวในครั้งต่อไปเสียแล้ว.....นี่ยังไม่รวมเรื่องเวลาที่เปลี่ยนไปมากกว่าจะลงตัว...

ผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่เล่าแจ้งแถลงไขมาว่าทำอะไรไปบ้าง ก็พอจะเอาตัวรอดไปได้ ด้วยข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวมมา ซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลขล้วนๆ ยังไม่ต้องพูดถึงผลสัมฤทธิ์ที่ยังต้องรอเวลาอีกสักหน่อย ถ้าสื่อจะเอาไปเผยแพร่ ก็คงจะต้องใช้เวลากว่าเดือนกว่าจะเผยแพร่ได้หมด แต่สำรวจแล้วเห็นข่าวผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ไม่มากนัก เช่นเดียวกับการแถลงผลงานของรัฐบาลที่ใช้เวลาแถลงเกือบ 2 ชั่วโมง แต่เป็นข่าวในพื้นที่สื่ออื่นน้อย ไม่สมกับเวลาที่ใช้ในการแถลง ทีมงานโฆษก รัฐบาลคงต้องปรับยุทธวิธีในการแถลงผลงานใหม่อีกเช่นกัน

ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ช่วงเวลาที่แถลงผลงานเหมาะสมหรือไม่ ถ้าในช่วงเวลานั้นมีข่าวต่างๆ ที่ผู้คนสนใจอยู่มาก ก็ไม่ควรแถลง โดยเฉพาะข่าวของกระทรวงเกษตรฯ เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. คาอยู่ที่หน้า 1 หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และยังจะมาแถลงผลงาน 6 เดือนของกระทรวง อีก จะไหวหรือ.... ที่อย่างนี้ที่ปรึกษาไม่ให้ความเห็น....ใส่ข่าวปลอม มาชนกับข่าวช็อกโลก แผ่นดินไหวที่เนปาล..ผลงานของกระทรวงเกษตรฯ เลขถูกฝังไปด้วย...

ดูข่าวนี้ดีกว่า... น่าสนใจกว่าเยอะ.. เขาเล่าว่า..ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือที่ผู้สื่อข่าวเรียกอย่างคุ้นเคยจนติดปากว่า “ดร.กบ” อยากจะกลับมาเกษียณอายุราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...และตำแหน่งเดียวที่ ดร.กบ จะกลับมาได้คือตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” คำถามคือ....แล้วท่านปลัดกระทรวงฯ **ชวลิต ชุขจร** จะไปอยู่ที่ไหน เพราะยังเหลืออายุราชการอีกหลายปี ในขณะที่ ดร.กบ จะเกษียณอายุราชการในปี 2559....หรือจะสลับกัน ก็มีโอกาสเป็นไปได้....

ถ้ายังจำกันได้... ดร.กบ คือลูกหม้อของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความรู้ ความสามารถหลายด้าน ภาษาอังกฤษก็คล่อง จนมีบางคนบอกว่า ดร.กบผันเป็นภาษาอังกฤษได้เสียทีเดียว สามารถเข้าได้ดีกับนักการเมืองที่เข้ามาบริหารกระทรวงได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็น **นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ สุเทพ เทือกสุบรรณ** หรือ **เนวิน ชิดชอบ** อายุเพียง 43 ปี ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในสมัยที่ **ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา** เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... ทั้งสองจึงน่าจะทำงานเข้าหากันได้ดี....ถ้าได้กลับมา...

ดร.อำพน กิตติอำพน เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมัยแรกๆ แล้วกลับมาเป็นรองปลัดกระทรวงฯ อีกครั้ง ก่อนที่ผลงานและชื่อเสียงจะเข้าตา นายกรัฐมนตรี **ทักษิณ ชินวัตร** เมื่อปี 2547 ถูกโยกข้ามหัวไปเป็น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า **สภาพัฒน์** ขณะที่ลูกพี่ **ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา** ถูกโยกจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีเดียวกัน

ดร.กบ อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ และมีผลงาน แม้เมื่อนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ชื่อ **ทักษิณ ชินวัตร** ดร.กบ ก็ยังเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ ที่เหนียวแน่นอยู่จนถึงปี 2553 ก่อน

ที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ **อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** จะขอเชิญมาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว

ตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นก็สำคัญอยู่ แต่บทบาทจะอยู่เบื้องหลังเสียมากกว่า ถ้ามาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.กบ ต้องไปเอาดาบสมัยที่อยู่กระทรวงเกษตรฯ ที่เก็บเข้าฝักไปนานหลายปีแล้วมาลับคมเสียใหม่ เพราะระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ เปลี่ยนไปมากมาย ขนาดอดีตปลัดกระทรวงฯ ที่จากกระทรวงเกษตรฯ ไปพร้อมๆ กันอย่าง **ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา** ที่มานั่งเป็น รัฐมนตรีว่าการฯ อยู่ตอนนี้ ก็ยังต้องไม่ติด แม้ว่าเวลาจะผ่านไป 8 เดือนแล้ว ถ้ามี ดร.กบมาช่วยปะติดปะต่อน่าจะช่วยขับเคลื่อนงานของกระทรวงได้รวดเร็วขึ้นตามสไตล์การทำงานเร็ว ของ ดร.กบ

งานนี้ ไม่ได้เชียร์ใคร เขาว่ามา ก็มันไปตามเรื่อง สิ่งที่ยากเห็น คือ ผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่เจ๋งๆ อะนะ

แว่นขยาย

เกาะข่าวเกษตร

๑๑ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘...
นายสัตวแพทย์ อรุณ อธิษฐานพรหม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ และติดตามการปฏิบัติงานโครงการสำคัญต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โดยมี นายไพรัช อ่อนประเสริฐ สหกรณ์ จ.กระบี่ ให้การต้อนรับ ณ มาร์ริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สเปเชียลตี้ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา...
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสุทธิพล วงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก และผลิตพันธุ์จากหญ้าแฝก ของศูนย์หญ้าแฝกพัฒนาเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา...
“กิด มงไทย”

ธกส.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ยางพารา

๒๒ นายจรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดูแลแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโชคชัย ครบุรี เสิงสาง และหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขานครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยม และชมกิจการของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ยางพารา อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา โดยมี นายชูสิทธิ์ แซ่มรัมย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน

สหกรณ์แห่งนี้มีการรับน้ำยางจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน และส่งขายจำหน่ายให้พ่อค้า รวมทั้งจำหน่ายให้องค์การสงเคราะห์การทําสวนยาง มีสมาชิกทั้งหมด ๘๑ คน ทุนเรือนหุ้นปัจจุบันประมาณ 172,๐๐๐ บาท

และมีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมยาง จำนวน 3,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับผลผลิตของสมาชิกที่จะเริ่มเปิดกรีดยางประจำปีการผลิต 2558 ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2558 นี้

เกษตรปากน้ำแนะดูข้อมูลศัตรูพืช

นายเสริม อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้มีการวางแผนป้องกันและเตรียมการรับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปัจจุบันเกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หากไม่มีการป้องกันและวางแผนเตรียมรับสถานการณ์อาจเกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรได้รับความเสียหายและกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ

นายเสริม ได้กล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการศัตรูพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแนะนำให้เกษตรกรดำเนินการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบการระบาดของศัตรูพืชให้วินิจฉัยและรายงาน โดยระบุชนิดของศัตรูพืชให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีการควบคุมให้ตรงตามชนิดศัตรูพืช และมีการแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๑-๒๓๔๔ ต่อ ๑๒ และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน.



แปรรูปยารพารา

๒๖

พิเชษฐ คุรงค์เวโรจน์ รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวโครงการ แปรรูปยารพาราสู่เครื่องสำอาง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเสริมน้ำยารพาราเพื่อต่อยอดสู่เครื่องสำอาง

รัฐเล็งช่วยสวนยางรายย่อยราคา 70 บาท/กก.

รัฐเล็งจ่ายชดเชยราคายางแตะกก.ละ 70 บาท ให้เกษตรกรรายย่อย รับมือยางรอบใหม่ พร้อมยุบเลิกบัพเฟอร์พินด์ ขณะที่เอกชนจะระงับการส่งออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดันราคาให้สูงขึ้น

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าการช่วยชาวสวนยางรอบใหม่ปี 2558/59 ที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ที่มีความเป็นไปได้ว่าเลือกใช้แนวทางการชดเชยราคาให้กับเกษตรกรรายย่อย ที่มีสวนยางไม่เกิน 15 หรือ 25 ไร่

ในกรณีที่ยกย. เลือกลงจะช่วยเหลือกับชาวสวนยางที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 15 ไร่จะมีจำนวน 5.13 แสนครัวเรือน หรือกรณีไม่เกิน 25 ไร่ จะมีชาวสวนยางจำนวน 6.84 แสนครัวเรือน ส่วนราคานั้นทางสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย

ได้เสนอมากที่ กก.ละ 70 บาท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนประชุมกนย. วันที่ 15 พ.ค. นี้

"การเลือกช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาจากราคายางตกต่ำมากที่สุด โดยก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลกำหนดมาตรการรับชื้อยางมาโดยตลอดนั้น พบว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์น้อยมาก อีกทั้งชาวสวนยางรายใหญ่หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะมีรายได้มากกว่า ส่วนมาตรการรัฐบาลมีเป้าหมายว่า เมื่อราคาในตลาดบวกกับเงินชดเชยแล้วเกษตรกรต้องอยู่ได้เป็นไปนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศไว้กับสภานิติบัญญัติ (สนช.)" แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ในส่วนของโครงการบัพเฟอร์พินด์ ในขณะนี้ยังมียางพาราค้างใน

สต็อกเตรียมส่งมอบ จำนวน 1.5 แสนตัน แยกเป็น ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 จำนวน 1 แสนตัน และยางแท่ง STR20 จำนวน 5 หมื่นตัน หากขายได้ในราคาขณะนี้ประมาณ กก.ละ 60 บาท จะมีเงินทุนเวียนในโครงการนี้อีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมทั้งยังมีเงินที่ค้างเบิกจ่ายอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อรับชื้อยางก้อนถ้วย

อย่างไรก็ตามหากกนย. ตัดสินใจยุบเลิกบัพเฟอร์พินด์ ไปนั้นเชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อราคายางตกต่ำ โดยเชื่อว่าราคาแนวโน้มดีจากแผนการโค่นยางเก่ารวม 1 ล้านไร่ จะส่งผลให้ผลผลิตยางของไทยหายไปมากถึง 4.5 แสนตัน จากที่ผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 3.55 ล้านตัน

นอกจากนี้ภาคเอกชนโดยสมาคมการค้ายางของไทยและอินโดนีเซียยังมีหารือร่วมกันที่จะงดการส่งออกยางพาราในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ราคายางตกต่ำในระดับกว่าต้นทุนการผลิต โดยของไทยอยู่ที่ กก.ละ 62 บาท

คสช.ใช้ม.44แก้ไขเหลียง'

เมื่อวันที่ 29 เมษายนมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) หรือใบเหลียงสินค้าประมงไทย หากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนภายในหกเดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคต และความมั่นคงของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ปัญหา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีคำสั่ง 23 ข้อ มีสาระสำคัญ อาทิ ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหาร

เรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง หนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป หรือตามขนาดที่ ศปมพ. ประกาศกำหนด ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ศปมพ.กำหนด โดยเฉพาะห้ามมิให้ผู้ใดนำเรือประมงต่างประเทศ หรือเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่อยู่ในบัญชีเรือที่ห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ ศปมพ.ประกาศกำหนด เข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามล้านบาท และมีโทษจำคุกด้วย ผู้ใดกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ ถ้าได้กระทำความผิดนั้นซ้ำอีก ต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ

ทุ่มพันล้านช่วยกึ่งไทย

นายบรรจง นิสภาวิชย์ ประธานสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่งไทย กล่าวภายหลังนำเกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่ง ตัวแทนห้องเย็นและผู้ส่งออก เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯรับเรื่อง ให้ช่วยปัญหาวิกฤตกึ่งและราคากึ่งตกต่ำ กว่าต้นทุนที่รัฐบาลกำหนด 100 ตัว 114 บาท ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาลดต่ำกว่า 100 ตัวราคาเหลือไม่ถึง 100 บาท

จากราคาที่ลดลงต่ำในปัจจุบันส่งผลให้เกษตรกรอาจตัดสินใจไม่เลี้ยงกึ่งรอบใหม่ ในเดือนพ.ค.นี้เพราะลงไปก็ขาดทุน จึงเข้าหารือภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและเข้าพยุรราคาเกษตรกรวงเงิน 1,500 ล้านบาทผ่านช่องทางหรือมาตรการของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) คาดว่าจะช่วยเหลือผลผลิตได้ประมาณ 6 หมื่นตัน ในช่วงเวลา 3-4 เดือนจากนี้ไป

ค้านนายชวลิตกล่าวว่าภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะเสนอขอรับงบประมาณจากคชก. จำนวน 1,200-1,600 ล้านบาท ช่วยรับซื้อกึ่งเดือนละประมาณ 20,000 ตัน เป็นเวลา 3-4 เดือน แต่ต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง

โรงงานน้ำตาลยกระดับประสิทธิภาพผลิตน้ำตาลทราย หลังประเมินคุณภาพปีนี้ได้น้ำตาลลดลง จุดปริมาณหด

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เชิญผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียดู
เข้มโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อย ทรงแต้น
ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย พร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตน้ำตาล หนุนขีด
ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกหลังประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้า
หีบปีนี้ แม้มีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น แต่ยอดน้ำตาลต่อตันอ้อยกลับสวนทางลด
ลงเหลือประมาณ 106 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จุดปริมาณผลผลิตน้ำตาลปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน


นายสิริวุทธิ์ เลียมมุกดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3
สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูกาล
ผลิตปี 2557/2558 หลังโรงงานน้ำตาลเปิดรับอ้อยเข้าหีบไปแล้ว 148 วัน มี
อ้อยเข้าหีบรวมประมาณ 105.54 ล้านตัน โดยในช่วงนี้ถือเป็นช่วงปลายฤดู
การหีบ และคาดว่าทุกโรงงานจะปิดหีบในต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม
หากดูถึงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลแล้วกลับพบว่าผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย
(ยิลด์) เฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 106.49 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อน
ที่ยิลด์อยู่ที่ 109.02 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เนื่องจากอ้อยที่ส่งเข้าหีบของปีนี้ใน
หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้คุณภาพอ้อยไม่พิกัด ค่าความหวาน
เฉลี่ยที่ 12.23 ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าปีที่แล้วที่มีความหวานอ้อยอยู่ที่ 12.56 ซี.ซี.เอส.
และถึงแม้ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในปีนี้จะสูงขึ้นกว่า แต่ปริมาณผลผลิต
น้ำตาลจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ผลิตได้ 11.33 ล้านตัน

ขณะเดียวกัน ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้ำตาลทราย (สอณ.) ได้ตั้งคณะทำงานด้านพัฒนาคุณภาพอ้อยและ
น้ำตาลทราย เพื่อยกระดับคุณภาพอ้อย และประสิทธิภาพของโรงงาน ซึ่งถือ
เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดัน ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร
ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จึงมีการจัด Workshop เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในการผลิตของโรงงาน โดยเชิญ Dr.Rod
Steindl ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Sugar Consulting International ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงาน
น้ำตาลในออสเตรเลีย ที่ถือเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิต ได้ยิลด์
น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงมาก หรือเฉลี่ยประมาณ 130 กิโลกรัมต่อตันอ้อย มาให้
ข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายโรงงานในการปรับปรุงคุณภาพอ้อยก่อนเข้าหีบ
และเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงานซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวม ทั้งใน
ด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน
ตลาดโลกให้ดียิ่งขึ้น

“ที่ผ่านมา โรงงานน้ำตาลทรายให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการหีบอ้อยมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยิลด์น้ำตาลต่อตัน
อ้อยให้มากขึ้น ซึ่งเราต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นด้านประสิทธิภาพการผลิต
ให้มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่แนวทางลดการปนเปื้อนของผลผลิตก่อนเข้าหีบ การ
ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรหีบอ้อยให้ดีขึ้น โดยเชื่อว่า การอบรมครั้งนี้
จะช่วยทำให้โรงงานน้ำตาลนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำตาลของแต่ละโรงให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในระยะยาวต่อไป” นาย
สิริวุทธิ์ กล่าว

“พาณิชย์” ดันแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ สัญญาอนุญาตรายผลผลิตทะลัก 1 ล้านตัน

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ ตนจะเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ด้านการตลาด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด และราคาตกต่ำ หลังจากที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาด โดยเดือน พ.ค.นี้ มีผลออกมากถึง 1 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 100,000 ตัน โดยแนวทางแก้ปัญหา คือ การดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด เพื่อให้เกษตรกรขายผลปาล์มสด เปรอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 17% ได้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท จากราคาดันทุนเพาะปลูก กก.ละ 3.38 บาท

“แนวทางการแก้ปัญหาที่จะพิจารณาในที่ประชุมครั้งนี้มี 2-3 แนวทาง เช่น การให้ออกราคาล้างสินค้า (ออส.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาเก็บไว้เพื่อรอจำหน่ายในช่วงผลผลิตขาดแคลน หรือการขอให้โรงกลั่นเพิ่มปริมาณการรับซื้อ หรือขอความร่วมมือผู้ผลิตไบโอดีเซล หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบให้มากขึ้น แต่มีปัญหาคือ ทั้งผู้ผลิตไบโอดีเซล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่มีถังเก็บน้ำมันเพียงพอ มีเพียงรายเดียวเท่านั้น คือที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะดูดซับน้ำมันส่วนเกินออกไปอย่างเพียงพอ การประชุมครั้งนี้จะพยายามหาข้อสรุปให้ได้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการปาล์ม น้ำมันแห่งชาติพิจารณาอนุมัติเพื่อเร่งดำเนินการ เพราะขณะนี้เกษตรกรกำลังเดือดร้อน”

บังคับซื้อปาล์ม 4 บาท ^{A1}

**พาณิชย์ออกมาตรการ
เข้มบังคับโรงสกัดซื้อผลปาล์มสด
4 บาท/กก. แก้ปัญหาราคาคต่ำ**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมัน และน้ำมัน ปาล์มด้านการตลาด ซึ่งมีตัวแทนโรงงาน สกัด โรงกลั่น และเกษตรกร เข้าร่วมหารือ โดยได้ข้อสรุปพร้อมกันในการกำหนด ราคารับซื้อผลปาล์มสด เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ที่ราคา 4 บาท/กก. และน้ำมัน ปาล์มดิบ 25 บาท/กก. ซึ่งเป็นระดับ ที่เกษตรกรอยู่ได้ อีกทั้งไม่กระทบกับ

โรงสกัด โรงกลั่น และผู้บริโภค

ทั้งนี้ จะมีการออกประกาศราคา บังคับซื้อผลปาล์มตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต่อ ไป ขณะที่ประกาศฉบับนี้จะห้ามไม่ให้มี การนำผลปาล์มที่มีน้ำมันเปอร์เซ็นต์ต่ำ กว่า 17% มาขายในท้องตลาด หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะ ประกาศราคาแนะนำซื้อผลปาล์มสดที่ 4 บาท/กก. และให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้าไปช่วยรับซื้อผลปาล์มสด ตลอดจนผ่อนผันให้ซื้อขายผลปาล์มสด

เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำสุด 15% ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.เท่านั้น

นางวิวรรณ บุญยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์ม น้ำมัน และน้ำมัน ปาล์มแห่งประเทศไทย ระบุว่า โรงสกัด 145 โรง และโรงกลั่น 40 แห่ง พร้อม ให้ความร่วมมือ ส่วนผลผลิตปาล์มส่วน เกินนั้น อคส.จะเข้าไปรับซื้อ โดยเชื่อว่า จะทำให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้นได้

นายวิศาล จันทร์ทิพย์ ผู้จัดการ ชุมชุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม น้ำมันกระบี่ กล่าวว่า โรงงานสกัดพร้อมซื้อผลปาล์ม จากเกษตรกรที่ 4 บาท/กก. █

นาปรังล้น-ลูกค้าชะลอ จุด'ส่งออกข้าว'ร่วงต่อ

ไทยโพสต์ • ซีส่งออกข้าว เม.ย. ลดลง เหตุผู้ซื้อชะลอ หันไปนำเข้าจากประเทศที่มีราคาถูกแทน แคมผลผลิตนาปรังออก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสแรก 2558 (ม.ค.-มี.ค.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า มีปริมาณ 2,126,549 ตัน มูลค่า 35,775 ล้านบาท โดยปริมาณ ลดลง 3.6% มูลค่าลดลง 4.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2557 ที่มีปริมาณ 2,205,926 ตัน มูลค่า 37,607 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกข้าว ในเดือน มี.ค.2558 มีปริมาณ 785,891 ตัน เพิ่มขึ้น 7.3% เป็นข้าวขาวปริมาณ 418,162 ตัน เพิ่มขึ้น 20% ข้าวเหนียว 157,057 ตัน ลดลง 26% ข้าวหอมมะลิ 191,170 ตัน เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบเดือน ก.พ. โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีถูกส่งไปยัง สหรัฐ จีน ยองกง กานา แคนาดา เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิ ส่งออกไปยังไต้หวัน ฮ่องกง เซเนกัล เป็นต้น

ส่วนสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือน เม.ย. มีการปรับตัวลดลงจากเดือน มี.ค.

เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศ ชะลอการซื้อข้าวจากไทย และ บางส่วนหันไปซื้อข้าวจากแหล่ง ที่ราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม อินเดีย ขณะที่ผลผลิตข้าวนา ปรังออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ อุปทานข้าวในตลาดเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศโดย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 29 เม.ย.2558 ข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 393 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ข้าวขาว 5% ของ เวียดนาม อยู่ที่ตันละ 355-365 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 5% ของ อินเดีย ตันละ 365-375 เหรียญ สหรัฐ ข้าวขาว 5% ปากีสถาน ตันละ 375-385 เหรียญสหรัฐ

โดยสมาคมฯ คาดว่าในเดือน เม.ย.จะส่งออกข้าวได้ ประมาณ 700,000 ตัน โดย ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้ หน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์ อย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งมอบ ข้าวของเอกชนที่มีการซื้อขาย ทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผู้ซื้อข้าว ที่สำคัญในแถบแอฟริกาต่าง ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้รายได้เข้าประเทศลดลงและ ชะลอการซื้อ.